

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑๑

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

### ผู้มาประชุม

๑	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี		องค์ประธาน
๒	นางปวีณา หงสกุล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	รองประธานกรรมการ
๓	นายสรวงศ์ เทียนทอง	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	รองประธานกรรมการ
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
๔	นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	รองประธานกรรมการ
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	
๕	นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	รองประธานกรรมการ
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
๖	พล.ต.ณภัทร สุขจิตต์	เลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	รองประธานกรรมการ
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	
		และ ปลัดกระทรวงกลาโหม	
๗	นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน	รองประธานกรรมการ
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	
		และ ปลัดกระทรวงแรงงาน	
๘	นายสหาการณ์ เพ็ชรนรินทร์	รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	รองประธานกรรมการ
		แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	
		และ ปลัดกระทรวงยุติธรรม	
๙	นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ

๑๐	นายวิบูลย์	สงวนพงศ์	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ
๑๑	พญ.วันทนี	วัฒนะ	ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ปลัดกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๒	นางรัชณี	สุดจิตร	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาศังคม และความมั่นคงของมนุษย์ แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาศังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรรมการ
๑๓	นายชัยชาญ	ช่วยโพธิ์กลาง	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการ
๑๔	นายวิฑิตวัลย์	สุนทรขจิต	รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	กรรมการ
๑๕	นายสมเกียรติ	บุญรอด	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	กรรมการ
๑๖	นายชาญเวช	บุญประเดิม	ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	กรรมการ
๑๗	พล.ท.ภาณุวัชร	นาควงษ์ม	ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน แทน ผู้บัญชาการทหารบก	กรรมการ
๑๘	พ.ต.อ.สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	กรรมการ
๑๙	นายอภิรักษ์	จันทร์รังษี	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๐	พล.ต.ต.อาชวันต์	โชติกเสถียร	รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	กรรมการ

๒๑	พล.ต.อาทิตย์	วัฒนะบุตร	ประจำสำนักงานผู้บริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	กรรมการ
๒๒	น.ส.นงนารด	เพชรสม	ที่ปรึกษาระบบราชการ แทน เลขานุการคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน	กรรมการ
๒๓	นายวีระยุทธ	ปิ่นน่วม	รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๒๔	นายธงชัย	เจริญพานิชย์กุล	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๒๕	นายพรชัย	พุดซ้อน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ แทน อธิบดีกรมการปกครอง	กรรมการ
๒๖	นายคณิต	บุษบง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน) แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
๒๗	นางพรพิมล	เสนผดุง	รองผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย แทน ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS)	กรรมการ
๒๘	น.ส.ปิยะรัตน์	เทศดนตรี	หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ แทน กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗	กรรมการ

๒๕	น.ส.ประภาวดี	ธานีรณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate PR & Public Affairs แทน ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
๓๐	นพ.ปราชญ์	บุญยวงศ์วิโรจน์	คณะกรรมการผู้อำนวยการโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กรรมการ
๓๑	นพ.เจษฎา	โชคดำรงสุข	อธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการ และเลขาธิการ
๓๒	นพ.พงศ์เกษม	ไข่มุกด์	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการ และผู้ช่วยเลขาธิการ
๓๓	ม.ล.ยุพดี	ศิริวรรณ	เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE	กรรมการ และผู้ช่วยเลขาธิการ

### ผู้ไม่มาประชุม

- ๑ ประธานกรรมการบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
- ๒ กรรมการผู้จัดการ สถาบันวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓
- ๓ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### ผู้เข้าร่วมประชุม

#### คณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE

- ๑ นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
- ๒ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
- ๓ นายปราชญา กรองแก้วอารยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE

#### คณะกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE

- ๑ นายปิติ จันตระ ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ  
ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย

๒	นายธีร์	ภวังคนันท์	หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓	นางอรุณี	จิตรปัทมา	ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้แทน กระทรวงแรงงาน
๔	น.ส.สุนันท์	ยีนยง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทน กระทรวงแรงงาน
๕	นายวัลลภ	รุ่งเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทน กระทรวงแรงงาน
๖	นางกัญญารัตน์	จิรจินดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗	ว่าที่เรื่อตรีสุรัชย์	เพชรกุล	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๘	นายเผด็จ	หริ่งรอด	ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทน กรมราชทัณฑ์
๙	นางอัญชลี	ศิริทรัพย์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๐	น.ส.จันทรา	สุยสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๑	พ.ต.ท.หญิงมาลัย	อยู่ทองอินทร์	รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการ อำนาจการ กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้แทน ผู้บังคับการอำนาจการ กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๑๒	นางคนึงนิจ	ตราชวณิช	ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน ผู้แทน กรุงเทพมหานคร
๑๓	นางฉัฐติมา	สุรียาพันธ์	หัวหน้ากลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด ผู้แทน กรุงเทพมหานคร

๑๔	นางชนิกา	เจียรระนัยปรีเปรม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้แทน กรุงเทพมหานคร
๑๕	นางพรอัปสร	นิลจินดา	ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ ผู้แทน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
๑๖	น.ส.เนตรชนก	บัวเล็ก	ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ผู้แทน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
๑๗	นางอรวรรณ	สุวรรณะบุญย์	หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผู้แทน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE

๑	น.อ.หญิงสุภักดา	บุญสม ร.น.	ประจำสำนักงานเลขานุการ ผู้แทน กระทรวงกลาโหม
๒	นางปาริย์	สุจริตพงศ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน กรุงเทพมหานคร
๓	น.ส.พยุง	ลาวิณห์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทน กรุงเทพมหานคร
๔	น.ส.ประภาพร	หาญวิเศษ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้แทน กรุงเทพมหานคร
๕	นายชนพล	ดวงดารา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑	นพ.วชิระ	เพ็งจันทร์	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒	นพ.ทรงยศ	ชัยชนะ	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓	นพ.โสภณ	เมฆธน	อธิบดีกรมควบคุมโรค
๔	นพ.สุพรรณ	ศรีธรรมมา	อธิบดีกรมการแพทย์
๕	นพ.บุญชัย	สมบุญสุข	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

๖	น.ส.รีนวดี	สุวรรณมงคล	อธิบดีกรมคุมประพฤติ
๗	นพ.เกียรติภูมิ	วงศ์รจิต	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๒
๘	นพ.ณัฐวุฒิ	ประเสริฐสิริพงศ์	รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๙	นพ.ชเรศ	กรัษณ์ยรรวิวงศ์	รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๐	พญ.พรรณพิมล	วิปุลากร	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๑	นพ.ชินรต	ลีสวัสดิ์	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๒	นายประสาร	มหาสิทธิ์ระกูล	รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
๑๓	ภญ.ภาพร	วิจิตภัทรภักย์	ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๔
๑๔	นพ.ทวิศักดิ์	สิริรัตน์เรขา	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓
๑๕	น.ส.กฤษณา	มหาโชค	ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
๑๖	นายสุรินทร์	มุสิกเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ
๑๗	น.ส.ฝนทิพ	ชลชัยไพศาล	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ
๑๘	นายชาญยุทธ	พงศ์หิรัญ	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กรมคุมประพฤติ
๑๙	นายกานต์	กล้าตลุมบอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๒๐	น.ส.ฉันทวี	มิศกะเสวตร์	ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ทุกกระทรวงมหาดไทย อธิบดีราชทัณฑ์ สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัชวาท  
นเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม  
ตามวาระดังนี้

## วาระที่ ๑

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสรพงศ์ เทียนทอง) ขอพระราชทาน พระอนุญาต กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่๑๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE สำหรับปี ๒๕๕๗

๑. เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จากหน่วยงานหลัก กราบทูลรายงานการสนับสนุน และผลการดำเนินงานโครงการ ในปี ๒๕๕๖ รวมทั้งนโยบายและ แผนการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๗ เพื่อองค์ประธานโครงการฯ ทรงทราบ และทรงมีพระวินิจฉัย

๒. เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จากทุกภาคส่วน ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗ จากองค์ประธานโครงการฯ และนำไปดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสนองพระราชดำริและพระราชประสงค์ ต่อไป

๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ ในการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

๔. เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ จากทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่จะร่วมมือ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแนวทางพระราชทานในแต่ละปี

นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินงานตามหลัก ๓ ยุทธศาสตร์ มาโดยตลอด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และยุทธศาสตร์การสร้างและ พัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สำหรับแนวทาง การดำเนินงาน เน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จนย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE มีพัฒนาการความก้าวหน้าและเติบโตมาโดยลำดับ

วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการฯ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้กับเยาวชนอายุระหว่าง ๕ - ๒๒ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุมทั้งสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจำทั่วประเทศ

โครงสร้างของการดำเนินงานประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ ในส่วนกลาง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวัด ในส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ระดับเขตในกรุงเทพมหานคร รัฐบาลได้กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการสำคัญระดับชาติ เพื่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งปวง คนดี มีความสุข สามารถเป็นหนึ่งได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด

สำหรับ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทรงพระกรุณาธิคุณมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาพรวม ได้กำหนดแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ในปี ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. ยังคงนโยบายจัดให้มีช่องทางเฉพาะ ในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับสมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”เข้าบำบัดรักษาตามระบบของกระทรวง อย่างต่อเนื่อง

๒. มอบหมายให้ กรมสุขภาพจิต ติดตามผลการบำบัด รักษา และฟื้นฟูจิตใจเยาวชนในโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี แห่งสำนักวิมุตตยาธัย จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือน เมษายน ปี ๒๕๕๖ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการจัดค่ายอบรมฟื้นฟูจิตใจสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ในปี ๒๕๕๗

๓. เพื่อสนองพระกรุณาธิคุณ ตามแนวทางพระราชทาน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้เร่งพัฒนาวิชาการและสื่อเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกว่า ๓ แสนแห่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗

๔. ในโอกาสที่โครงการ TO BE NUMBER ONE จะมีอายุครบ ๑๒ ปี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน่วยงานหลักในคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ มีกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จอีกครั้ง ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยจะขอพระราชทานพระอนุญาต

กราบทูลเชิญองค์ประธานโครงการ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล และเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศสืบไป

๕. และโดยที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมสมาชิก โดยการให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี และด้วยความศรัทธาในแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในใต้ฝ่าพระบาท ที่มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนไทย ให้เติบโตใหญ่เป็นอนาคตของชาติอย่างเต็มศักยภาพ คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก ทุกหน่วยงาน ขอถวายคำมั่นสัญญาว่า จะร่วมสนับสนุน และร่วมดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป

วาระที่ ๒

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ขอพระราชทานพระอนุญาตเบิกคณะกรรมการที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเบิกอภิบาลดีกรมสุขภาพจิต ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

วาระที่ ๓

อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข) กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

๑. การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มีการขยายผลและการพัฒนาเครือข่าย ดังนี้

ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทัณฑสถานและเรือนจำ มีการขยายเครือข่าย เพิ่มมากขึ้นในทุกภาคของประเทศ ข้อมูลปัจจุบันในจังหวัดภูมิภาค มีชมรม TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น ๓๔๕,๓๑๑ แห่ง ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑๐,๓๖๘ แห่ง โดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นเป็น ๗๘ แห่ง ทัณฑสถานและเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็น ๔๐ แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภาค

### การพัฒนาเครือข่าย

○ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้จัดสัมมนาเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการที่มีความก้าวหน้าในแต่ละปี โดยมีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE จาก ๗๖ จังหวัดภูมิภาค และ ๕๐ เขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสัมมนา ๕๖๖ คน

○ สนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา การดำเนินงานตามแนวทาง และยุทธศาสตร์โครงการให้แก่เครือข่ายตลอดทั้งปี

○ เครือข่ายในจังหวัดภูมิภาค ร่วมกันจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานภายในกลุ่มเครือข่ายของแต่ละภาค ให้มีความเข้มแข็ง และมีความก้าวหน้า

๒. การดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ๔ แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์ในปี ๒๕๔๗ ทั้งนี้ โดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป เข้ามาเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE รุ่นใหม่ และใช้บริการต่างๆ ภายในศูนย์ทดแทนรุ่นพี่ที่เติบโต และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกๆ ปีที่ผ่านมา

สำหรับปี ๒๕๕๖ มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง ๕ - ๒๒ ปี มาใช้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนาEQ ทั้ง ๔ ศูนย์ รวม ๓๖,๘๖๓ คน

จำนวนสมาชิกที่มารับบริการในศูนย์ฯ น้อยลงกว่าปี ๒๕๕๕ เนื่องจากช่วงกลางเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ฯ ทั้ง ๔ แห่ง ปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการให้บริการด้านปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนาEQ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้มีความเป็นหนึ่ง ยังคงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ละ ๒ รุ่น รุ่นละประมาณ ๔๐๐ คน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคม และตุลาคม ที่ผ่านมามีการดำเนินการไปแล้ว ๗ ปี รวม ๑๓ รุ่น นับเป็นค่ายในพระราชดำริ ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสมาชิกทั่วประเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง จากการติดตามผล สมาชิกค่ายสามารถกลับไปเป็นแกนนำ ที่เพื่อนสมาชิกชมรมให้การยอมรับในความเป็นผู้นำ

๔. ในปี ๒๕๕๖ มีจำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ เยาวชนประชาชนทั่วไป และสมาชิกครอบครัวที่ยกมือขึ้น รวมทั้งสิ้น ๔๐,๘๘๑,๕๘๑ คน

มีจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ ในชุมชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเรือนจำและทัณฑสถาน รวมทั้งสิ้น ๓๔๕,๗๑๑ แห่ง

จำนวนเยาวชนวัยรุ่นอายุ ๑๐-๒๔ ปี ทั่วประเทศ เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น ๑๓,๒๗๔,๒๖๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖)

๕. การเสด็จเยี่ยม เพื่อทรงติดตามงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๖ องค์ประธานโครงการฯ ได้ทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จจังหวัดภูมิภาค ๑๘ จังหวัด รวม ๒๕ แห่ง และเสด็จเขตกรุงเทพมหานคร ๓ เขต ๓ แห่ง

๖. การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างกระแสให้สมาชิกมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด การเสด็จเยี่ยม และติดตามงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE นับเป็นการรณรงค์และกระตุ้นการทำงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด รวมทั้งการจัดประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี การจัดประกวด DANCERCISE และการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

สำหรับการผลิตรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากชมรมต่างๆ ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมบันทึกเทปในช่วง TALK TO THE PRINCESS ซึ่งองค์ประธานโครงการฯ ทรงพระกรุณาธิคุณตอบจดหมาย และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกด้วยพระองค์เอง ทำให้รายการมีสมาชิกติดตามชมมากขึ้นในทุกๆปี

๗. ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการผลิตคู่มือองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิกและพัฒนามาตรฐานการทำงานมาโดยตลอด ที่เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๖ อาทิ คู่มือการอบรมอาสาสมัครแกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE คู่มือการ

จัดกิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาและพัฒนา EQ คู่มือการจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ คู่มือให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความรุนแรง เป็นต้น

๘. การจัดค่ายอบรมฟื้นฟูจิตใจสมาชิกไครตติดยายกมือขึ้น ตามแนวทางพระราชดำริ กรมสุขภาพจิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ ๑ กลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน ๘๔ คน รุ่นที่ ๒ เป็นเยาวชนในสถานพินิจ จำนวน ๘๗ คน โดยหลังเข้าค่ายได้มีการติดตามผลการรักษาทั้ง ๒ กลุ่ม อย่างต่อเนื่องทุก ๓ เดือน เมื่อครบ ๑ ปี จะดำเนินการประเมินผลในภาพรวม และกราบทูลรายงานเพื่อทรงทราบ และทรงมีพระวินิจฉัยในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

๙. สำหรับงบประมาณดำเนินการในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากมีโครงการใหม่ คือ โครงการจัดค่ายอบรมฟื้นฟูจิตใจสมาชิกไครตติดยายกมือขึ้น ๒ รุ่น ประกอบกับ กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ มีจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลักไม่เพียงพอ กรมสุขภาพจิต จึงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามแนวทางพระราชทาน

๑๐. ในปี ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหา ด้านคน เงิน และการบริหารจัดการ ๒ ครั้ง มติที่ประชุม ตกลงให้แต่ละหน่วยงานหลัก ที่ร่วมบูรณาการการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรุงเทพมหานคร จัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากปีละ ๘.๗๕ ล้านบาท เป็น ๑๐ ล้านบาท ซึ่งการประชุมทุกครั้ง ผู้แทนจากสำนักงานงบประมาณ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแนะนำระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินงาน

๑๑. เพื่อสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือสมาชิก TO BE NUMBER ONE และ สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ โครงการ TO BE

NUMBER ONE จึงได้จัดตั้งมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ขึ้น นับตั้งแต่วันที่องค์ประธานโครงการ ทรงพระกรุณา เปิดตัวโครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ปัจจุบันรวมยอดเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๖๕,๔๓๕.๕๐ บาท (สิบล้านหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

สำหรับการวางแผนด้านงบประมาณดำเนินงานในปี ๒๕๕๗ ดังนี้

กรมสุขภาพจิต ได้รับงบประมาณประจำปี ๘๗,๘๒๕,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาท)

งบสนับสนุนจากหน่วยงานหลักที่โอนมาแล้ว หน่วยละ ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด รวมทั้งสิ้น ๔๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)

งบสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก หน่วยงานละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท) ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาท)

รวมงบประมาณได้รับทั้งสิ้น = ๑๓๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นบาท)

งบประมาณที่ต้องดำเนินงานตามแผน = ๑๘๐,๓๘๖,๖๒๑ บาท

(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาท)

งบประมาณส่วนที่ขาด = ๘,๘๑๑,๖๒๑ บาท

(แปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาท)

โดยที่ปี ๒๕๕๗ เป็นปีที่โครงการ TO BE NUMBER ONE จะมีอายุครบ ๑๒ ปี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอโน้มเกล้า น้อมกระหม่อม สอนองพระกรุณาธิคุณ โดยร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติ องค์ประธานโครงการที่ได้ทรงปฏิบัติภารกิจภายใต้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งพระทัย โดยมีได้ทรงย่อท้อ มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความสำนึกในพระเมตตา และด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้น

คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอถวายคำมั่นสัญญาที่จะสนองงาน TO BE NUMBER ONE ให้บรรลุผลสำเร็จสมดังพระปณิธานสืบไป

วาระที่ ๔ นำเสนอวิธีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖

วาระที่ ๕ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  
ที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบทูลนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗ ตามลำดับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) ขอพระราชทาน พระอนุญาตกราบทูล นโยบายแนวทางการสนับสนุน การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง

๒. กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้

๒.๑ สนับสนุนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระดำรัสของ องค์ประธาน ที่ได้พระราชทานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

๒.๒ สนับสนุนงบประมาณและการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดยพร้อมเพรียงกัน

๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ด้วยตนเองทุกครั้ง เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ให้เกิด ประสิทธิภาพ

รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์) กราบทูลรายงานนโยบายแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ กระทรวงยุติธรรม ดังนี้

กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยมอบหมายให้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานหลักในการนำโครงการเข้าไป ดำเนินงานในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้แก่ สถานพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ

ในปี ๒๕๕๓ ได้ขยายการดำเนินโครงการไปยังหน่วยงานใน กรมราชทัณฑ์ ได้แก่ เรือนจำ และทัณฑสถาน

กระทรวงยุติธรรม ได้นำแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมมหัศจรรย์อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ มาใช้เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด รวมถึงนักโทษ มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และได้รับความรู้ในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง ส่งผลถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม และชุมชนอย่างรอบด้าน และเมื่อได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว เด็ก เยาวชน และผู้พ้นโทษเหล่านั้น จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพต่อไป โดยได้กำหนดแนวทางให้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ ดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์

๒. ดำเนินการรับสมัครชมรม และอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์

๓. จัดกิจกรรมภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

๔. สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) กราบทูลนโยบาย  
แนวทางการสนับสนุนและรายงานการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่  
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยมอบหมายให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการในการ  
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ และจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้  
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมกลุ่มตามความสนใจ เช่น การเล่นเกมดนตรี  
กีฬา การร้องเพลง การเต้นและการเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อไม่ให้นักเรียนนักศึกษาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
ตลอดทั้งให้คำปรึกษาที่ถูกต้องในกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหา ตามหลักคิดเพื่อนเตือนเพื่อน เด็กคิด ผู้ใหญ่  
หนุน มีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้การสนับสนุน โดยได้กำหนดแนวทางให้ผู้บริหาร  
สถานศึกษาดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ให้ผู้บริหารองค์กรหลัก จัดทำแผนปฏิบัติการอำนวยการ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้มี  
ประสิทธิภาพ

๒. มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน

๓. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและจัดทำแผนงานการ  
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE

๔. จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา แกนนำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ  
ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE และรับสมัครสมาชิกทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๕. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน  
นักศึกษา มาทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้หลักคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”

๖. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักและ  
ปลูกจิตสำนึกให้แก่แก่นักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจพิษภัยยาเสพติด และเฝ้าระวังไม่ให้มีการ  
แพร่ระบาดของยาเสพติดภายในสถานศึกษา

๗. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ในการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๘. จัดให้มีมาตรการเสริมแรงให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าเรียนต่อระดับ สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ) กราบทูลนโยบาย แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗ ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้

๑. กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน ๑๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่น บาทถ้วน) แบ่งเป็น

๑.๑ โอนให้ กรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ โอนให้ สำนักงานแรงงานจังหวัด ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น เงินจำนวน ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

๒. มอบหมายทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและ ภูมิภาค สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ให้ ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ปัจจุบันมีสถานประกอบการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ รวม ๑๐๓,๗๐๐ แห่ง และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม ๗๕๐ แห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางปวีณา หงสกุล) กราบทูลรายงานนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินงานกับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์การรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนในชุมชน และ ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างพื้นที่บวกลและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายให้ร่วมมือร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จึงมีนโยบายในการดำเนินงานสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

๑. การนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขยายไปสู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชน

๒. การสนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE อาทิ สถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น

๓. การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด

๔. การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กรมสุขภาพจิต เป็นประจำทุกปี และส่งเสริมกลไกการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (พญ.วันทนี วัฒนะ) กราบทูลนโยบาย  
แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER  
ONE ประจำปี ๒๕๕๗ ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑. กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนการ  
ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณได้สนับสนุนเป็น จำนวน  
เงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๒. กรุงเทพมหานครกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER  
ONE ดังนี้

๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมัธยมศึกษามีการจัดกิจกรรมตามแนวศูนย์  
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

๓. กรุงเทพมหานคร มอบหมาย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามและ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร  
ดีเด่น เพื่อรับบำเหน็จความชอบประจำปีเป็นกรณีพิเศษ

๔. กรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย วางแผน  
บูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย และสำนักงานเขต  
ทั้ง ๕๐ เขต โดยมี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

วาระที่ ๗ ปลัดกระทรวงหลัก กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER  
ONE ปี ๒๕๕๖ และ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗ ตามลำดับ ดังนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) กราบทูลรายงานผลการดำเนินงาน  
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางการดำเนินงาน  
ตามท้องที่ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๖ ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE  
NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๖ และแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗  
ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการดำเนินงานตามที  
องค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๖

ประการแรก เรื่องขอมอบให้จังหวัดภูมิภาคในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
วางแผนจัดเตรียมการไปเยี่ยมชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประเภทอื่นๆ เช่น ชมชน  
สถานประกอบการ สถานพินิจและเรือนจำ

ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการ TO BE NUMBER ONE มาโดยตลอด  
โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ  
จังหวัด ได้สนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประเภทอื่นๆ  
เช่น ชมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและเรือนจำ

ประการที่สอง เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทขึ้นไป เพื่อสมทบทุนกองทุน  
TO BE NUMBER ONE ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักได้ประชาสัมพันธ์ ขอ  
ความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยงาน และจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมบริจาคเงิน  
คนละ ๑ บาทขึ้นไป เพื่อสมทบทุนกองทุน TO BE NUMBER ONE

๒. ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๖

ประการแรก สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ TO BE  
NUMBER ONE ให้กรมสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้สนับสนุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) สำหรับใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี สนับสนุนโครงการ TO BE  
NUMBER ONE จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท) ไว้เรียบร้อยแล้ว

ประการที่สอง ทุกจังหวัดและอำเภอได้จัดตั้ง “จังหวัด TO BE NUMBER  
ONE” และ “อำเภอ TO BE NUMBER ONE” เรียบร้อยแล้ว

ประการที่สาม สนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดโครงการ TO BE  
NUMBER ONE ทุกโครงการ โดยเฉพาะงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งใน  
ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ให้ความสำคัญเข้า  
ร่วมงาน โดยพร้อมเพรียงกัน

ประการที่สี่ สนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็น คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE และคณะอนุกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องทุกปี

๓. แผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗

ประการแรก สนับสนุนการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งในระดับ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล

ประการที่สอง บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE กับแผน ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น ทั้งใน และนอกระบบการศึกษา

ด้วยพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE และได้เสด็จปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ด้วยความพระวิริยะอุตสาหะ ไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงห่วงใย และเข้าใจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ เด็กและเยาวชนพ้นภัยจากยาเสพติด ได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า และผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ขอตั้งปณิธาน จะสนองงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทางที่องค์ประธาน โครงการทรงพระราชทานให้สัมฤทธิ์ผลดังพระปณิธาน ตลอดไป

รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นายสทการณั์ เพ็ชรนรินทร์) กราบทูล รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖ และแนวทางการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ปี ๒๕๕๗ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนี้

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดทำ แนวทางการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดมีแนวทาง ดำเนินงานที่ชัดเจน ถูกต้องตามเป้าหมายของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ซึ่งปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด ๕๒ แห่ง มีเด็กและเยาวชนที่เป็น สมาชิก จำนวน ๑๐,๕๘๗ คน

ตลอดปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมารวมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการนำครอบครัวและชุมชนเข้าร่วมในทุกระดับ โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรมหลัก คือ

๑. มีการจัดกิจกรรมในนามชมรม TO BE NUMBER ONE โดยคัดเลือกคณะกรรมการชมรมจากสมาชิกทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการชมรม จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และดูแลศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานที่ได้วางไว้

๒. เปิดรับเด็กและเยาวชนที่มีความสมัครใจ มีความพร้อมด้านจิตอาสา เพื่อคัดเลือกให้เป็นแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE โดยเด็กและเยาวชนเหล่านั้น ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นแกนนำเยาวชน มีการให้ความรู้ด้านการเป็นผู้นำ การให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยทำหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกตามตารางที่กำหนดไว้ โดยมีการจัดมูมเรียนรู้ ๓ มูม ได้แก่

๑. มูมปรับทุกข์ บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และเยาวชนที่เป็นแกนนำของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับการอบรมแล้ว โดยมีการเปิดให้บริการเป็นเวลา เมื่อเด็กและเยาวชนมีปัญหา เกิดความไม่สบายใจ ต้องการระบาย หรือมีความทุกข์ หรือความสุขก็ตาม สามารถเข้าใช้บริการในมูมปรับทุกข์กับเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนเยาวชนด้วยกันได้

๒. มูมสร้างสุข มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบชมรม โดยเปิดชมรมที่เด็กมีความสนใจ และต้องการเข้าร่วม มีครูที่ปรึกษาชมรม และเยาวชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในชมรม มีการตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมโดยเด็กและเยาวชนเอง และมีการจัดกิจกรรมตามตารางทุกสัปดาห์ และรายงานผลการจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพราะเด็กและเยาวชนที่เป็นคณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จะเป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม

๓. มูมแก้ปัญหา และมูมพัฒนา EQ แบ่งส่วนต่าง ๆ ภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นส่วนศึกษาด้วยตนเอง และส่วนที่เป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยส่วนที่ศึกษาด้วยตนเองจะมีหนังสือและคู่มือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ จัดให้กับเยาวชนที่เข้ารับบริการ ทั้งสาระ และบันเทิง สำหรับส่วนกิจกรรมกลุ่มได้จัดเตรียมเกมเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหา ทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้สมองในการ

พัฒนากระบวนการคิด การใช้สมาธิ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดความตึงเครียดให้กับเด็ก และเยาวชน

กิจกรรมข้างต้นที่กล่าวมา ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมทักษะชีวิตที่เป็นส่วนสำคัญให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจ และสามารถนำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้านยาเสพติดที่ได้รับ จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยาวชนกลับไปสู่วงจรเดิม ซึ่งกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ไม่เพียงแต่ซ่อมความคิด แต่เป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกอย่างถาวร และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนอย่างยั่งยืน

นอกจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ยังรวมไปถึงการไม่กระทำความผิดในทุกรูปแบบด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงถือได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่จะเสริมสร้างกำลังใจ และให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดเหล่านี้ให้มีพื้นที่เล็กๆในสังคม แสดงออกในสิ่งดีงามอย่างที่พวกเขาคาดหวัง

เพื่อให้การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บรรลุตามเป้าหมาย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท และสำหรับการดำเนินงานในปี ๒๕๕๗ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั้ง ๕๒ แห่ง อย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย) กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมราชทัณฑ์

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้น ในเรือนจำ จำนวน ๔๐ แห่ง มีสมาชิก จำนวน ๒๔,๖๕๐ คน เป็นชาย จำนวน ๑๕,๑๕๐ คน และหญิง จำนวน ๙,๕๐๐ คน มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ จำนวน ๑๑ แห่ง

๒. สำหรับกิจกรรมเด่นของชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทั่งถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน การดำเนินงานกิจกรรมระหว่างเครือข่ายจากหน่วยงานภายในกรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานเครือข่ายภายนอก เช่น คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท โคห์เลอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สังกะวัตร์ วิศวกรรม จำกัด และคณะผู้บริหารเรือนจำทหารอากาศ เป็นต้น

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบหมายให้เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่จัดการนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเครือข่าย โรงเรียน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรือนจำกลางชลบุรี จัดกิจกรรมเรือนจำสีเขียว จัดประกวดร้องเพลง TO BE STAR KARAOKA SINGING CONTEST และกิจกรรมแข่งขันการแสดงความสามารถของสมาชิก TO BE NUMBER ONE GOT TALENT ภายในเรือนจำ

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE STAR TALENT และ กิจกรรมสร้างสุข "ห้านาที อารมณ์ดีทั้งวัน" โดยจะให้ตัวแทนสมาชิกชมรม หมุนเวียนกันเต้นประกอบเพลง (เต้นอารมณ์ดี) ในระหว่างการทำงาน เพื่อลดความเครียดจากการใช้ชีวิตในเรือนจำ และคลายความวิตกกังวลในเรื่องครอบครัว เป็นต้น

๓. เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๑๐ แห่ง ได้เข้าร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖" ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ Hall ๕ ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ มีเรือนจำ / ทัณฑสถาน ๓ แห่ง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากการประกวดบอร์ดนิทรรศการ จากนายปรีชา ชนานันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ๑) รางวัลชนะเลิศเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ๓) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังทั่วไป ร่วมบริจาคเงินอย่างน้อยคนละ ๑ บาท เพื่อบริจาคสมทบ และสนับสนุนกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน ๗๑๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

และจากการติดตามและประเมินผล พบว่า ผู้ต้องขังให้ความสนใจโครงการ TO BE NUMBER ONE และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีขึ้น กล้าแสดงออก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. กรมราชทัณฑ์ ได้ขยายการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ไปยัง เรือนจำ และทัณฑสถานเพิ่มขึ้น จากจำนวน ๔๐ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจำนวน ๔๕ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ให้เรือนจำ และทัณฑสถาน ที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน ๑๐ แห่ง ร่วมจัดบอร์ด นิทรรศการแสดงผลงานในงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครบรอบ ๑๒ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗"

๓. จัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นจากเดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) จำนวน ๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. ส่งเสริมให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ จัดการประกวด Mr. & Miss TO BE NUMBER ONE เพื่อดึงศักยภาพในตัวผู้ต้องขัง และค้นหาตัวแทนสมาชิก เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ

๕. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ออกนิเทศ ส่งเสริม และ ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ / ทัณฑสถาน นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการปลูกจิตสำนึก ให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าของตนเอง และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อันจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ ที่ทรงตั้งพระทัยมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา (นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง) กราบทูลผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔ ภาค ทั่วประเทศ

๒. จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

๓. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

๔. จัดตั้งเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้องค์กรหลักเป็นกลไกการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรหลัก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานศึกษา คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเป็น ๒ ส่วน คือ แผนของส่วนกลาง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนส่วนพื้นที่ที่มีสถานศึกษาเป็นเป้าหมายของกิจกรรม ดังนี้

๑. โครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๒. โครงการจัดประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับจังหวัด เพื่อเข้าประกวดระดับภาค และระดับประเทศ

๓. โครงการสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยสมาชิกร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา พัฒนาเครือข่าย ใฝ่ระวังร่วมกับชุมชน

๔. โครงการเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อให้มีแกนนำดูแลเพื่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในสัดส่วน ๑ : ๕ และครู อาจารย์ ๑ : ๒๐ คน

๕. โครงการอบรมครู และบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้ตัดโอนงบประมาณมาตั้งเบิกจ่ายที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จัดทำค่าของงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม (นายชาญเวช บุญประเดิม) กราบทูลผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธาน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการ และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการส่งประกวดเพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินโครงการ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษารวมทั้งสิ้น ๗๘ ชมรม

๒. สนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเพื่อสนับสนุนการประกวดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๖๖,๐๕๐ บาท (สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น

- งบประมาณจากส่วนกลาง	๕,๓๑๑,๘๕๕ บาท
- เงินบำรุงการศึกษา	๑,๕๕๔,๑๙๕ บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๐,๘๖๖,๐๕๐ บาท

๓. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับเสด็จ  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ในการเสด็จเยี่ยม  
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๓ แห่ง  
ได้แก่

๓.๑ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  
๒๕๕๖

๓.๒ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๑  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๓.๓ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖

แผนปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานศึกษาในสังกัด  
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน  
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน  
โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและ  
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน  
โครงการ TO BE NUMBER ONE

๒. สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
ที่มีชมรมตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานรวมถึงการศึกษา  
ดูงานชมรมต้นแบบในระดับต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับชมรมที่ก่อตั้งใหม่

๓. สนับสนุนโครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาใน  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔. สนับสนุนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเพื่อร่วมเป็นพลัง  
แผ่นดินอาชญาเสพติด โดยสมาชิกร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา พัฒนาเครือข่าย ฝึกระวัง  
ร่วมกับชุมชน รวมถึงการจัดทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้าชมรม

๕. โครงการเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อให้มีแกนนำ  
ดูแลเพื่อน

๖. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรร  
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
(สิบล้านบาทถ้วน)

และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำคำขอ  
งบประมาณประจำปี ปีละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนการดำเนิน  
โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ประสบผลสำเร็จและมีการพัฒนายิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ของ  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วยพระเมตตาขององค์ประธานโครงการ ที่ได้พระราชทานโครงการ TO BE NUMBER  
ONE เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รู้ถึงพิษภัยยาเสพติด ตาม  
พระปณิธาน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีความรัก ความห่วงใยในกลุ่มเพื่อน มีจิตสาธารณะอาสา  
ช่วยเหลือสังคม และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศ ในนามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการในสังกัด ขอตั้งปณิธานที่จะดำเนินงานของโครงการ TO BE  
NUMBER ONE ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน สมดัง  
พระปณิธานขององค์ประธานโครงการ และความตั้งพระทัยที่จะให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด  
โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการตลอดไป

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ) กราบทูลรายงาน  
ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖ และ  
แนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี  
๒๕๕๗ ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้

๑. การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE  
NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑.๑ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินงานโครงการ TO  
BE NUMBER ONE ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ด  
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุกพื้นที่ และเข้าร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

๑.๓ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อแสดงความจงรักภักดี สอนองพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติองค์ประธานฯ

๑.๔ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน ๑๐๓,๗๐๐ แห่งและศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน ๗๕๐ แห่ง

๑.๕ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ทั้งการคัดเลือกในระดับภาค การลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่ และการตัดสินการประกวดระดับประเทศ

๑.๖ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อองค์ประธานโครงการฯ

## ๒. แผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗

๒.๑ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น

๒.๑.๑ โอนให้กรมสุขภาพจิต จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๑.๒ โอนให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

๒.๓ บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

๓. สรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการดำเนินงานตามที่องค์ประธานโครงการฯ พระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๖ โดยกระทรวงแรงงาน ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทขึ้นไป เพื่อสมทบเข้ากองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาค จำนวน ๑๒๘,๕๘๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

กระทรวงแรงงาน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ขอตั้งปณิธานว่าจะร่วมกันระดมสรรพกำลัง ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้สำเร็จ สัมฤทธิ์ผล สมดังพระปณิธานองค์ประธานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (พญ.วันทนีย์ วัฒนยะ) กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๖ แผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗ และสรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการดำเนินงานที่องค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๖ ดังนี้

#### ๑. ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๖

๑.๑ กรุงเทพมหานครสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

๑.๑.๑ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓๘ ชมรม มีสมาชิก จำนวน ๒๕๒,๕๖๕ คนและมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน ๗ แห่ง

๑.๑.๒ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐๗ ชมรม ครอบคลุม ๕๐ เขต มีสมาชิกจำนวน ๘,๔๗๒ คน และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง

๑.๑.๓ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน ๖ ชมรม มีสมาชิก จำนวน ๒,๔๘๕ คน และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน ๒ แห่ง

๑.๒ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ทั้งระดับภาคและประเทศ

๑.๒.๑ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร มีชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด จำนวน ๕๔ ชมรม จาก ๔๓ เขต

๑.๒.๒ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กรุงเทพมหานครคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมจำนวน ๒ ชมรมและชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒

๑.๒.๓ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร คัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด จำนวน ๔ ชมรม ซึ่งได้รับรางวัลมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒ จำนวน ๑ ชมรม และรางวัลชมเชย จำนวน ๒ ชมรม

๑.๓ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๓ เขต ได้แก่ เขตบางเขน คลองสาน และคลองสามวา

๑.๔ จัดอบรมสัมมนาความรู้ในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนให้แก่ นักพัฒนาสังคมที่รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๕๐ เขต ตลอดจนประธาน กรรมการ และเยาวชนในชุมชน จำนวน ๒๕๐ คน

๑.๕ จัดอบรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาให้แก่ ครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน จำนวน ๔๓๗ คน

๑.๖ กรุงเทพมหานคร มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ แห่ง คือ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ์วิทยา เขตดอนเมือง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร

โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง และโรงเรียนบางชัน (ปรีดีวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา

๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และเปิดดำเนินกิจกรรมโครงการฯ จำนวน ๒ แห่ง คือ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ เขตคลองสาน และ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ เขตบางเขน

## ๒. แผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗

๒.๑ คัดเลือกพื้นที่เขตเพื่อเตรียมรับเสด็จองค์ประธานโครงการฯ ๕ เขต ได้แก่ เขตหลักสี่ เขตดินแดง เขตบางซื่อ เขตวัฒนา และเขตสวนหลวง

๒.๒ สนับสนุนให้สำนักงานเขตจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมของชมรมเพื่อเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น

๒.๓ จัดสัมมนาศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนต่างจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ให้แก่กรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและนักพัฒนาสังคมที่รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก ๕๐ เขต ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

๒.๔ จัดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

๓. สรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการดำเนินงานตามที่องค์ประธานโครงการฯ พระราชทานในการประชุมปี ๒๕๕๖

กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมาย ผู้อำนวยการเขต เตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการฯ ในวโรกาสที่เสด็จเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน ๕ เขต ทั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขต เขตละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

วาระที่ ๘ ปลัดกระทรวงหลัก กราบทูลแผนการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗ ตามลำดับ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางรัชณี สูดจิตร) กราบทูลรายงานแผนการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยดำเนินงานกับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

๑. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก / เยาวชนทั่วไป และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และศูนย์พัฒนาสังคม อาทิ โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด การลดพื้นที่ลอบเพื่อสร้างพื้นที่บวก โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น

๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว และชุมชนปลอดยาเสพติด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคมและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อาทิ โครงการกีฬาครอบครัวต้านยาเสพติด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครอบครัว โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านครอบครัวและยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และทักษะครอบครัว และโครงการธรรมนำจิตใจต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปี ดังนี้

๑. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

๒. สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี

๓. สนับสนุนงบประมาณให้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และการจัดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสน ห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จัดทำค่าของงบประมาณสนับสนุน จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไป

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายวิฑูรย์ สุนทรขจิต) กราบทูลรายงานแผนการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

#### ด้านแนวนโยบาย

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเป้าหมายเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยกำหนดให้แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เป็นแผนงานหลัก ๑ ใน ๗ แผน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนมีทักษะชีวิตในการดำรงตนอย่างปลอดภัย ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง อีกทั้งยังดำเนินโครงการห้องอุ่นใจ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเด็กและครอบครัวในการแก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ส่งเสริมให้เยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออก เห็นคุณค่า ของตนเอง และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด

#### ด้านแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงาน

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ตัดโอนงบประมาณให้กับ กรมสุขภาพจิต จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับโครงการ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดต่างๆ ที่ส่งโครงการมาขอรับการสนับสนุน รวม ๒๑ โครงการ

เป็นเงิน ๑,๖๘๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) นอกจากนี้ยังได้มอบเงินให้กับมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๖๕๔,๔๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

สำหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

๑. ตัดโอนงบประมาณจำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับกรมสุขภาพจิต ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๒. สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับโครงการ/ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยพิจารณาข้อเสนอรายโครงการตามระเบียบเงินอุดหนุน

๓. มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ โครงการ TO BE NUMBER ONE

วาระที่ ๕ องค์ประธานโครงการ พระราชทานแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗ และทรงติดตามงานที่ได้พระราชทานพระดำริในปีที่ผ่านมา ดังนี้

แนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำต่อเนื่อง เพื่อให้กระแสการเป็นคนเก่งและดี ไม่พียงยาเสพติด ยังคงอยู่และสืบทอดต่อไป ถึงเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมา

๒. ให้กรมสุขภาพจิต กับ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันจัดรายการวิทยุ เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละไม่น้อยกว่า ๓ นาที ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ควรจะเป็นหลังข่าวเช้า

๓. ปี ๒๕๕๗ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดให้มีบริการบำบัดรักษา และฟื้นฟูจิตใจ สมาชิกใคร่ติดยาเสพติดในสถานบริการสังกัดหน่วยงานของท่านเพิ่มเติมจากที่ได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการไปแล้ว

๔. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข สรุปรายงานการติดตามผลการบำบัดรักษา โครงการ โครติดยา กมือขึ้นของหน่วยบริการในสังกัด และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ ปี ๒๕๕๘

๕. เพื่อความก้าวหน้าของโครงการ โครติดยา กมือขึ้น ในสถานบริการสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ขอให้จัดระบบการติดตามและรายงานผลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อใช้ประโยชน์ ในการวางแผนแก้ไขปัญหาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไป

๖. หลังจากปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔ แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ขอให้กรมสุขภาพจิต ติดตามประเมินผลการให้บริการ ด้านต่างๆ ด้วย เพราะสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานครไปใช้บริการที่ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวนมาก นอกจากนี้ เพื่อเสริมบริการให้กับสมาชิก ให้กรุงเทพมหานคร และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องขยายการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และชุมชน ของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นในโอกาสต่อไป

๗. การไปเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามการทำงานของชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่จะกระตุ้นให้เกิดความเข้มแข็งในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจึงถือเอาเป็นหน้าที่หลัก ในความรับผิดชอบที่มีต่อโครงการ TO BE NUMBER ONE และต่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ดังนั้น ปี ๒๕๕๗ จึงมีแผนไปต่างจังหวัด ๑๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ๖ เขต จึงขอมอบให้จังหวัดภูเก็ต ในสังกัด กระทรวงมหาดไทย และเขตในกรุงเทพมหานคร วางแผนจัดเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

๘. ปี ๒๕๕๘ ขอให้กรมราชทัณฑ์ และ กรมพินิจฯ พิจารณาเตรียมความพร้อมของ ชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานประจำปีด้วย โดยให้หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ และคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพื่อหารูปแบบการนำเสนอผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของทั้ง ๒ หน่วยงาน มีข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรม

๙. เมื่อหน่วยงานหลักทั้ง ๑๐ หน่วยงาน ได้ประชุมร่วมกัน และสำนักงบประมาณ รับทราบข้อตกลงแล้ว ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกปีๆ ละ ๑๐ ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานไม่มีปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพออีกต่อไป

๑๐. ปีนี้ กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะขยายงาน TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง ๕๐ เขต แล้ว ขอให้ช่วยเรื่องการจัดระบบบริหารจัดการ ให้มีรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อทุกเขต จะได้ใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป ทั้งนี้ อาจต้องพิจารณาให้เป็น ตัวชี้วัดหนึ่ง ของการทำงานด้านยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นการทำงานและก่อให้เกิด ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE

๑๑. ในโอกาสที่โครงการ TO BE NUMBER ONE มีอายุครบ ๑๒ ปี ขอให้ทุก หน่วยงานในโครงการฯ ร่วมมือกันจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ควรมีการ เตรียมการให้พร้อมทั้งในจังหวัดภูมิภาค และเขตกรุงเทพมหานคร

๑๒. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้การสนับสนุนกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

มติที่ประชุม      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน

เลิกประชุม      ๑๗.๐๐ น.

น.ส.เนตรชนก บัวเล็ก      ผู้จตุรายนการประชุม  
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

มล.ยุพดี      ศิริวรรณ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  
ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE